



ปีที่: 14 ฉบับที่: 4977

วันที่: พุธที่ 22 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/-

หน้า: B2(ล่าง)

ยกมาตรฐานต้นส่งออกไม้ยาง

โพสต์ทูเดย์ - กยท.นำร่องสวนยาง มาตรฐาน FSC และ PEFC หวังขยาย ตลาดส่งออกไม้ 2.8 หมื่นล้าน

นายธีชัย สุภะอาด ผู้อำนวยการยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ได้นำร่อง สวนยางพาราของเกษตรกร 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร รวมพื้นที่ 3 ล้านไร่ เข้าโครงการ นำร่องเข้าสู่ระบบกระบวนการรับรองโดย มาตรฐานที่ยอมรับระดับนานาชาติ FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) เพื่อให้สามารถส่งออก ไม้ยางพาราไปยังตลาดโลกได้

ทั้งนี้ กยท.จะออกใบรับรองไม้ยางพารา ร่วมกับ TFCC (Thailand Forest Certification Council) เพื่อรับรองว่าเป็นไม้ยาง จากสวนยางที่คืนส่วนบุคคล ไม่ได้รุกป่า และมีการปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จะทำให้ขายได้ราคาประมาณ 7-8 หมื่น บาท/ไร่ โดยใน 3 เดือนข้างหน้าจะเริ่ม การตัดไม้ประมาณ 4 แสนไร่/ปี มูลค่า ประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท

นายธีชัย กล่าวว่า โครงการรับรอง มาตรฐานไม้ยางพาราดังกล่าว เนื่องจาก หลายประเทศที่ต้องการไม้ยาง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐ และยุโรป จะไม่รับซื้อ ไม้ที่ไม่ได้มีการติดตรารับรอง FSC ทำให้ที่ ผ่านมา ไทยสามารถขายเงินได้เพียงประเทศ เดียวในราคา 2-3 หมื่นบาท/ตันเท่านั้น การนำเข้าสู่ระบบจะทำให้ขยายตลาดส่งออก ได้มากขึ้น

นายธีชัย กล่าวด้วยว่า กยท.จะไม่มี การขายยางในสต็อกของรัฐ 3.1 แสนตัน แบบสต็อกแน่นอน เนื่องจากจะต้องระวัง ไม่ให้กระทบต่อราคาภายในประเทศ ดังนั้นการขายจะทยอยขายเป็นล็อตเล็กๆ โดยดูภาวะตลาดด้วย นอกจากนี้ รัฐบาล มีนโยบายที่จะใช้ยางเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบ ในประเทศ ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม (มอก.) ได้รับรองมาตรฐาน ยางปูพื้นสนามฟุตบอล ซึ่งจะทำให้มีความ ต้องการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 หมื่นตัน/ปี รวมทั้งยังมีคณะนักธุรกิจอินเดียผู้ค้ายาง รายใหญ่ 9 บริษัท สนใจและมาคุยภายใน ประเทศไทย โดยขอให้ส่งตัวอย่างไปให้ เพื่อทดสอบในห้องแล็บแล้ว

ด้าน นายพิศาล พงศาพิชญ์ รอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มี แผนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ จำหน่ายในตลาดสดมีความรู้เรื่องการ รับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและ อาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q ให้ มากขึ้น เนื่องจากเจ้าของแผง/ร้านค้า ผู้ จำหน่ายสินค้าในตลาดสดต่างๆ และผู้ บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสินค้า Q แพร่ หลายมากนัก ทำให้มีสินค้า Q วางจำหน่าย ในตลาดสดน้อยมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านค้าที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน Q จำนวน 457 แผง/ร้านค้า ในตลาด 21 แห่ง อาทิ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดพงษ์เพชร ตลาดไท ตลาดยิ่งเจริญ เป็นต้น

กยท.ดันตลาดไม้ยางโต3หมื่นล.

● เร่งยกระดับมาตรฐานหนูลส่งออก

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยางพาราประชารัฐกับบริษัท สยามฟอรัลเรสแมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับซื้อไม้ยางพาราที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่งแขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่งเชื้อที่สะอาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มจากการส่งขายไม้ยางพารา และวัสดุไม้อื่นๆ ทั้งหมดได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายธีธัชกล่าวว่า นอกจากนี้ กยท.ยัง

ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจำนวน 250 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ หนองประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การกรีด และการโค่นยางพารา โดยให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกคือ เอฟเอสซี และพีอีเอฟ เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากตลาดจีนมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งจะเป็นการยกระดับราคาไม้ยางให้สูงขึ้น จากปัจจุบันไร่ละ 2-3 หมื่นบาท เป็นไร่ละ 7-8 หมื่นบาท

“ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 4 แสนไร่ เมื่อเทียบราคาไม้ยางในปัจจุบันที่อยู่ระดับไร่ละ 2-3 หมื่นบาท

มูลค่ารวมของตลาดไม้ยางจะอยู่ที่ 8 พันล้านบาท -1.2 หมื่นล้านบาทนั้น แต่หากเกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานไม้ยาง ให้ผ่านมาตรฐานเอฟเอสซี และพีอีเอฟได้ จะช่วยให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.8-3.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายธีธัชกล่าว

นายธีธัชกล่าวว่า สำหรับการระบายสต็อกยางพาราที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวนประมาณ 3.1 แสนตันนั้น กยท.เน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำยางในสต็อกดังกล่าวมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐก่อน จากนั้นจะนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาใช้ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนที่เหลืออาจจะต้องระบายขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและต้องคำนึงถึงคุณภาพยางควบคู่ด้วย

การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินงานเชิงรุก เดินหน้าโครงการยางพาราประชารัฐเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง 21 ก.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินงานเชิงรุก เดินหน้าโครงการยางพาราประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง ส่วนการระบายยางในสต็อก ไม่ให้กระทบราคาดตลาดและเกษตรกร

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)กล่าวว่า ปัจจุบัน กยท.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัทสยามฟอรัเรสแมเนจเม้นท์ จำกัด หนึ่งในบริษัทเอกชนที่สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มมูลค่าการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับซื้อไม้ยางพาราที่เหลือใช้ จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่ง แขนง ราก เศษขี้เลื่อย เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตแท่งเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กยท.จะสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การกรีด และการโค่นยางพารา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ กยท.ยังเร่งจัดอบรมพนักงาน หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้พนักงาน กยท.ทั่วประเทศ สามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดอบรมนาร่องโครงการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เป็นแห่งแรก และจะขยายในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ

สำหรับการระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง กยท.เน้นดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นำยางในสต็อกมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐก่อน จากนั้นจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยส่วนที่เหลืออาจจะระบายขาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา โดยจะทยอยแบ่งขายเป็นล็อตเล็กๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาด และเกษตรกรชาวสวนยาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(เพิ่มเติม) กยท. เปิดรับคู่สัญญาโครงการยางพาราพระราชรัฐ นำร่องให้ความรู้ใน 4 จ. ภาคใต้ หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยาง-ขยายตลาดส่งออก สำนักข่าว (IQ) -- พุทธที่ 21 กันยายน 2559

นายรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กยท. ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการยางพาราพระราชรัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับซื้อไม้ยางพาราที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่ง แขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่งเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รายได้เพิ่มจากการส่งขายไม้ยางพารา และวัสดุไม้อื่นๆ ทั้งหมดได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ กยท. ได้ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสวนยางที่ดียังยืนตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) เพื่อให้ผู้ปลูกยางมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให้ได้มาตรฐาน โดยนำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร มีผู้นำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและพนักงาน กยท.เข้ารับการอบรมประมาณ 250 คน โดยตั้งเป้า 3 เดือน พื้นที่ปลูกสร้างสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี ต้องได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC ให้ได้เกือบ 100% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในจังหวัด

"4 จังหวัดมีพื้นที่ปลูกยางรวมกันประมาณ 2.2 ล้านไร่ โดยอยู่ในจ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 1.6 ล้านไร่ ระนอง 9.5 หมื่นไร่ ประจวบคีรีขันธ์ 5.7 หมื่นไร่ ชุมพร 3.47 แสนไร่ โดยเราจะให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ FSC และ PEFC เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการในการปลูก การกรีด การตัด เมื่อได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ กยท.เองก็จะเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อที่จะเป็นผู้รับรองไม้ตามคุณภาพมาตรฐาน FSC"

อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของไทย รวมถึงขยายตลาดการส่งออกให้แก่กลุ่มสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเกษตรกรเมื่อโค่นสวนยางพารา 1 ไร่ จะขายไม้ยางพาราได้ไร่ละ 70,000 – 80,000 บาท แต่ปัจจุบันขายได้เพียงไร่ละ 20,000 – 30,000 บาท เท่านั้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศที่รับซื้อไม้ยางพารามีมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งขายไม้ยางได้เพียงบางประเทศเท่านั้น ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศที่ต้องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป

"สาเหตุที่เกษตรกรขายได้แค่ 20,000 บาทต่อไร่ เพราะถูกมองว่าเป็นไม้เถื่อนก็ถูกกดราคา แต่ต่อไปไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC จะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าไม้ถูกต้องเป็นไม้ปลูก ไม่ใช่ไม้เถื่อนเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายไม้ยางพารานอกเหนือจากรายได้จากการส่งขายไม้ยาง เราคาดว่ารายได้ของเกษตรกรน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณไร่ละ 28,000 บาท นอกจากนี้ กยท.ยังคาดว่าจะสามารถขยายตลาดส่งออกไม้ยางไปยังตลาดใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น ที่มองไว้ว่าจะเป็นตลาดใหม่ในอนาคตอันใกล้ก็คือประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางจากอินเดียก็ไปปากีสถาน บังกลาเทศ อิหร่าน ฯลฯ"

สิ่งสำคัญ กยท. จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การกรีด และการโค่นสวนยางพารา โดยให้ทุกกระบวนการอยู่ในขั้นตอนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC นอกจากนี้ กยท.จะเร่งจัดอบรมพนักงานของ กยท. หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให้พนักงาน กยท.ทั่วประเทศที่ดูแลและส่งเสริมสวนยางสามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ตัวแทน

ภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูป หรือการนำไม้ยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การอบรมโครงการดังกล่าวใน จ.สุราษฎร์ฯ เป็นการนำร่องที่แรก และพร้อมจะขยายไปในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ สำหรับการระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน ที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวนประมาณ 3.1 แสนตันนั้น กยท. เน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำยางในสต็อกดังกล่าวมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐก่อน จากนั้น จะนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาใช้ภายในประเทศให้ได้มากที่สุด โดยในส่วนที่เหลืออาจจะต้องระบายขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและต้องคำนึงถึงคุณภาพยางควบคู่ด้วย

อย่างไรก็ตาม มาตรการในการขายยางในสต็อกส่วนที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ทาง กยท. ยืนยันจะไม่ขายยางแบบลือตอย่างแน่นอน โดยจะดำเนินการแบ่งขายเป็นล็อตเล็ก ๆ และค่อย ๆ ระบายออกไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาด และที่สำคัญการขายจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนยาง

นายธีรช กล่าวต่อว่า ผลสืบเนื่องจากการที่นักธุรกิจผู้ซื้อ 9 รายเดินทางมาเยือนประเทศไทยและพูดคุยกับสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการทั้งในภาคใต้ที่สงขลาและภาคอีสานที่ จ.บึงกาฬเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงแจ้งในการใช้ยางจากประเทศไทย โดยเบื้องต้นมีความต้องการซื้อทยอยเข้ามาแล้ว โดยบริษัทเล็กๆ ต้องการซื้อประมาณเดือนละหลักพัน ส่วนบริษัทใหญ่ๆ ความต้องการซื้ออยู่ที่หลักหมื่นตันต่อเดือน ซึ่งได้มีการส่งตัวอย่างสินค้าส่งไปเข้าห้องแล็บ"คาดว่าใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 เดือน และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ก็จะทยอยให้เกษตรกรที่มีความพร้อมจัดส่งยางที่มีมาตรฐาน FSC ให้ กยท.เลย"

ส่วนที่มีข่าวลือว่า กยท. จะขายยางออกมาแบบขกล็อตนั้น ขอบปฏิเสธว่าลือดังกล่าวโดยยืนยันว่า กยท. เน้นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยจะนำยางในสต็อกมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กยท. กำลังจะเสนอ ครม. ในการนำยางบางส่วนไปใช้ทำถนนดินยางพารา หรือ ตอนนี้ได้รับมาตรฐาน มอก. ในเรื่องแผ่นปูสนามฟุตบอลแล้ว ซึ่งเดิมโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความต้องการใช้ยางกว่า 50,000 ตันในปี 60 ก็สามารถใช้จ่ายจากสต็อกนี้ได้ แต่ส่วนที่เหลืออาจจะต้องมีการระบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและบริหารคุณภาพยางที่เสื่อมลงทุกวัน

"แต่อย่างไรก็ตาม ในการระบายจะเป็นการขายทีละเล็กๆ จะไม่มีการเทขายจนทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแน่นอน"

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้กรดซัลฟิวริกในการผลิตยางนั้น กยท. ได้มีการกำหนดให้มีการใช้กรดฟอร์มิคแทน ไม่ใช่เพียงแค่การรณรงค์ แต่ปัญหาคือราคาของกรดฟอร์มิคแพงกว่ากรดซัลฟิวริกประมาณเท่าตัว การใช้งานก็ลำบากกว่าเพราะกรดฟอร์มิคต้องซื้อเป็นแกลลอนแล้วมาผสมเอง ก็จะพยายามปลดล็อก 2 ประเด็นนี้ โดย กยท. จะจัดหากรดฟอร์มิคที่มีราคาถูก และมีส่วนผสมถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อทดแทนส่วนผสมที่ทำให้ราคาแพง"ตอนนี้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่รับซื้อยางก้อนถ้วยว่า ถ้าอยากให้ใช้ฟอร์มิคก็ต้องจ่ายค่าพรีเมียมด้วย หรือขอให้ซื้อในราคาที่แพงขึ้น เราก็จะรวบรวมว่ามีที่โรงงานที่ร่วมมือและแจ้งไปที่เกษตรกรที่พร้อมจะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ขายเพิ่มขึ้นได้ด้วย เราจะพยายามดันตรงนี้ให้สุดขอยเพื่อให้ได้ฟอร์มิคที่ราคาถูกและเกษตรกรได้ขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น" นายธีรช กล่าว --อินโฟเควสท์ โดย นิสารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบปัจจัยการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยางที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 5 ไร่ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

21 ก.ย. 2559



วันนี้ (21 ก.ย. 59) ที่หอประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา สาขาเทพา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรอำเภอเทพา จำนวน 50 ราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจังหวัดสงขลาได้ตั้งเป้าหมายต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย ที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 5 ไร่

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลาเห็นว่าเพื่อบรรเทาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการชดเชยรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดสงขลา ใน 12 อำเภอ จาก 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ยกเว้น 4 อำเภอคาบสมุทรมุขที่ประกอบอาชีพสวนยางพารา โดยจังหวัดสงขลาได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 403 ราย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ และเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด 15 วาระสงขลา วาระ...เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน ซึ่งจังหวัดได้ส่งเสริมการปลูกพืชร่วม พืชแซม ในสวนยางพารา ในวันนี้มีการมอบพันธุ์ต้นผักเหียง ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า พันธุ์ไก่พื้นบ้านและปลานิลดำ นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณา อาทิ สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสงขลา

ด้านนายยูโสภะ หลีเส็น เกษตรกรบ้านทุ่งโดน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา กล่าวขอบคุณรัฐบาลและจังหวัดสงขลาที่ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพเสริมในช่วงยางพาราตกต่ำ และจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จันจิรา บัวน้อยผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ ที่ อ.เทพา จ.สงขลา 21 ก.ย. 2559



วันนี้ (21 ก.ย. 59) ที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาเทพา 704 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ โดยมีนายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบำเหน็จ บินหิรม นายอำเภอเทพา และเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ โดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 5 ไร่ จำนวน 403 ราย ไร่ละ 3,500 บาท

นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ลดลง ในขณะที่สินค้าอื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประสบปัญหาด้านรายได้ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการชดเชยรายได้ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการดำรงชีพ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตราคายางตกต่ำด้วยการพึ่งตนเอง จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้ร่วมดูแล แนะนำ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พงษ์อุดมผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.สงขลา

เร่งอบรมอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างความยั่งยืน-เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. จังหวัดต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างเร่งจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค แนวทางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ กยท. ได้ร่วมดำเนินการกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์ราคายางตกต่ำในปี 2557 โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยยื่นขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเอง และตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท ปรากฏว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อแล้วประมาณ 130,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงการอบรมถ่ายทอดความรู้และการวางแผนธุรกิจให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว เพื่อให้

เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเสริม โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับอาชีพเสริมที่เปิดอบรมนั้น จะเน้นไปตามที่อาชีพที่เกษตรกรได้ระบุไว้ใน การยื่นขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ซึ่งจะมีทั้งด้าน ปลูกสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง และด้านอื่นๆ

กยท. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ในการจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ จนประสบความสำเร็จ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งเยี่ยมชม ดูงานการประกอบอาชีพเสริมนั้นๆ ของเกษตรกรตัวอย่าง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมได้จริง และลดความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จได้

ทุนไทย-เทศแห่ลงทุนรับเบอร์ชิตี อินเดียเล็งตั้งโรงผลิตยางล้อรถยนต์



กนอ.เผยนิคมอุตสาหกรรมยางพารา คืบ สัปดาห์หน้าเตรียมเปิดโรงงานต้นแบบ ให้เอสเอ็มอีเข้าดำเนินการ 3 โรงงาน และอีก 7 รายจ่อลงทุนตามมา ส่วนการดึงดูดต่างชาติ รุกเจรจาต่อเนื่อง ล่าสุดผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่จากอินเดีย ลงดูพื้นที่แล้ว หากสนใจลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ขณะที่ยังมีเงินมาอยู่ระหว่างตัดสินใจเข้าโรงงานหรือซื้อที่ดินผลิตยางอนามัย และมาเลเซียซื้อที่ดินผลิตที่นอนยางพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือรับเบอร์ชิตี จังหวัดสงขลา ว่า จากที่ กนอ.ได้จ้างบริษัท ญูซีย พานิชซี่ (1979) จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานในนิคม เพื่อเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าประกอบกิจการในวงเงิน 1,449 ล้านบาท ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 630 ไร่ แบ่งการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก 25 ไร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีได้เข้ามาเช่าโรงงาน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า 12% แล้ว

โดยในวันที่ 28 กันยายนนี้ ทาง กนอ.จะเปิดโรงงานมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 3 โรงงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกชนที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่เข้าประกอบกิจการแล้ว

จำนวน 3 ราย เข้าประกอบธุรกิจ เช่น รายแรกผลิตยางคอมปาวด์หรือการผลิตยางต้นน้ำเพื่อนำไปต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่อไป ใช้เงินลงทุนราว 30 ล้านบาท รายที่ 2 ผลิตยางรองสันรองเท้า ใช้เงินลงทุนราว 10 ล้านบาท และรายที่ 3 ผลิตที่รองพาดชนะ เงินลงทุนราว 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทาง กนอ.จะเร่งพัฒนาพื้นที่ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากเวลานี้มีเอสเอ็มอีในท้องถิ่นสนใจที่จะเข้ามาเช่าโรงงานจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ที่มีอยู่ 25 ไร่ หากประเมินจากความสนใจน่าจะเต็มพื้นที่แล้ว ขณะที่ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่เข้ามาจองพื้นที่แล้วอีกประมาณ 7 ราย ซึ่งหากประเมินในส่วนนี้น่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ในนิคมฯ ในระยะแรกนั้น คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2560 ที่จะสามารถรองรับเอสเอ็มอีได้ 20-30 ราย และจะเสร็จเต็มพื้นที่ภายในต้นปี 2561 เพื่อรองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย กนอ.คาดว่าในพื้นที่ทั้งหมดจะสามารถรองรับโรงงานได้กว่า 70 โรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท และมีการใช้ยางพาราไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นตันต่อปี

นายวีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการดึงนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเข้า

มาลงทุนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจากจีน มาเลเซีย และอินเดีย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีทางนักลงทุนจากอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อรถยนต์รายใหญ่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน และได้ลงดูพื้นที่ของนิคมแล้ว เพื่อจะผลิตยางล้อรถยนต์ ใช้เงินลงทุนราวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้พื้นที่ราว 300 ไร่ แต่ยังไม่มีการตัดสินใจในเวลานี้ว่าจะมาลงทุนจริงหรือไม่ เพราะอาจจะตระเวนหาพื้นที่ในประเทศต่างๆ อยู่ แต่จากการหารือเบื้องต้นทราบว่าทางอินเดียจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยในอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของนักลงทุนจากประเทศจีน ที่จะเข้ามาลงทุนผลิตยางอนามัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเช่าโรงงานขนาดใหญ่พื้นที่ 3-4 พันตารางเมตรหรือจะจัดซื้อที่ดินราว 4 ไร่ เพื่อตั้งโรงงานเอง ซึ่งการลงทุนจากจีนนี้ค่อนข้างมีความแน่นอนแล้ว จะใช้งบลงทุนประมาณ 300-400 ล้านบาท ส่วนของนักลงทุนจากมาเลเซีย ขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อที่ดินแล้ว 10 ไร่ เพื่อผลิตที่นอนยางพารา ใช้เงินลงทุนราว 40-50 ล้านบาท และในช่วง 2-3 เดือนนี้ มีแผนที่จะจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก รวมถึงมีนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแอลเอ็นจี ขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามจัดซื้อที่ดินแล้ว 11 ไร่ และในอนาคตอันใกล้จะขยายเพิ่มเป็น 20 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับนิคม

ทั้งนี้ การที่นิคมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงแรกนี้นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไออีทียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนได้อีก 5 ปี แล้วนั้น ยังมีส่วนเพิ่มเติมในส่วนของการซื้อที่ดินแปลงแรกจะได้ส่วนลด 15% แปลงต่อไปได้ส่วนลด 20% หากเป็นการเช่าโรงงานจะฟรีค่าเช่า 3 ปี และหากเช่าเป็นโรงงานผลิตคอมปาวด์จะฟรีค่าเช่า 5 ปี เป็นต้น

แนวหน้า

วันที่: พุธที่ 22 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/ภูมิภาค

หน้า: 14(ขวา)

ตร.อำนาจเจริญเตือนระวังโจรขโมยยางพารา

พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร ผบก.ภ.จว. อำนาจเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ อ.ชานุมาน ได้มีกลุ่มบุคคลตระเวนลักขโมยก่อนยางพารา ตามสวนยางพารา ที่เกษตรกรตื่นขึ้นมารีดตั้งแต่ กลางดึก เมื่อกรีดยางเสร็จแล้ว ก็จะกลับบ้านไปนอน พักผ่อน ตอนสายถึงจะเข้ามาเก็บก่อนยางพารา ซึ่ง กลุ่มโจรพวกนี้ ก็จะฉวยโอกาสตอนที่กรีดยางเสร็จ ไม่มีใครอยู่ลักเอาก่อนยางพาราใส่ถุงปุ๋ยจนเต็ม นำ ขึ้นรถไปขายยังร้านรับซื้อจังหวัดใกล้เคียง

โดยตำรวจภูธร จ.อำนาจเจริญ ได้เรียก

ประชุมหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 10 สถานี ให้จัด สายตรวจออกตรวจอย่างเข้มงวด สังเกตกลุ่ม คนแปลกหน้าเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และติดตาม พฤติกรรมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ อ.ชานุมาน ได้ ตั้งตำรวจชุดไล่ล่าติดตามจับกุมกลุ่มโจรลักก่อน ยางพาราให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากสร้างความเดือดร้อน แก่ชาวสวนยางพาราเป็นอย่างมาก และขอฝากเตือน ชาวสวนยางพารา หากกรีดยางเสร็จก่อนจะไปผ่อน พักจะต้องมีคนอยู่ดูแลหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเพื่อ เป็นการป้องกัน

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่า สองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น 21 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 21 กันยายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 52.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 51.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท ยางท่อนกิโลกรัมละ 50.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.81 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.22 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.23 บาท ปรับลดลง 0.11 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.52 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.13 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.37 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.27 บาท ยางค้ำตั้ง กิโลกรัมละ 47.16 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.57 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 218,000 กิโลกรัม นำยางสด 47.40 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาท

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก จะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน อย่างไรก็ตามราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันนี้

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 54.79 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 56.71 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 56.57 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.23 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.18 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.37 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช